

Số: /TB-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Thực hiện Quyết định 657-QĐ/TU, ngày 04/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; Điều 125 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 13/03/2024 của UBND xã về Tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân. Chiều ngày 29/5/2024 tại Hội trường UBND xã, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh tổ chức Hội nghị đối thoại chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân về một số chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Tham dự Hội nghị đối thoại có đồng chí Lê Đình Phi - Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, Thường trực UBMTTQ xã, Ban Thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng công an xã; Cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, Chi ủy, thôn trưởng các thôn, Chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn và đại diện các hộ dân được thụ hưởng chính sách giảm nghèo bền vững.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững trên địa bàn trong thời gian qua và các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị đối thoại gồm 3 ý kiến từ cấp ủy thôn 2, thôn 4, thôn 6 chuyển đến Hội nghị và có 5 ý kiến trực tiếp tại Hội nghị với các nội dung chủ yếu liên quan đến việc lựa chọn các mô hình sinh kế phù hợp, đối tượng thụ hưởng, chất lượng, các điều kiện để phát triển mô hình, việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ được thụ hưởng chính sách, quá trình kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương. Đại diện chủ trì Hội nghị đã tiếp thu và trả lời, giải trình các ý kiến, kiến nghị gửi tới Hội nghị cũng như các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Kết thúc Hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

1. Tiếp thu và biểu dương các ý kiến của cán bộ, nhân dân đã phát biểu tại hội nghị; vừa thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, trấn trở đối với việc thực hiện các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã; vừa bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, cũng như những bất cập, chưa phù hợp

các giải pháp, chính sách đã, đang triển khai hiện nay. Lãnh đạo Cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để đề ra các giải pháp, các chính sách phù hợp, hiệu quả nhất, đồng thời sẽ có những kiến nghị, đề xuất lên cấp có thẩm quyền xem xét những chính sách giảm nghèo chưa phù hợp.

2. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất của Nhân dân, đặc biệt là các hộ dân đã được thụ hưởng chính sách, yêu cầu công chức văn hóa chính sách phối hợp với các ban ngành, công chức liên quan, Chi ủy, thôn trưởng các thôn rà soát, đánh giá lại hiệu quả các mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững đã thực hiện trên địa bàn xã; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các mô hình. Kịp thời tham mưu có hiệu quả cho Cấp ủy Đảng, chính quyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/HU ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024 – 2025 và những năm tiếp theo.

3. Chi ủy, thôn trưởng các thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; tổ chức tốt việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; đánh giá khả năng thực hiện các mô hình của các đối tượng để có đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp giúp các hộ thoát nghèo bền vững. Phối hợp chặt chẽ với UBND xã trong quá trình triển khai các chính sách thực hiện các mô hình sinh kế.

4. Nhân dân trên địa bàn, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận và phát huy hiệu quả các chính sách về giảm nghèo bền vững để vươn lên thoát nghèo chính đáng.

5. Văn phòng UBND xã theo dõi việc thực hiện Thông báo này, định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND xã.

Trên đây là Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Yêu cầu các ban ngành, công chức chuyên môn liên quan, Chi ủy, thôn trưởng các thôn thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- TT MTTQ xã;
- Chi ủy, thôn trưởng 6 thôn;
- Các công chức chuyên môn;
- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hùng

